

การประกวดรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

นำเสนอเมื่อ : 10 ก.ค. 2563

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๖๒๕



ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งเลื่อนการจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดีขึ้นตามลำดับ และกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถดำเนินการจัดการประชุม อบรม สัมมนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยให้นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่ประกวดผ่านคลิปวิดีโอ (Video Clip) และการซักถามจากคณะกรรมการผ่านระบบ Teleconference Application ตามวันและเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ในการนี้ จึงขอให้ท่านดำเนินการแจ้งตัวแทนระดับภาคผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดระดับชาติจัดทำคลิปวิดีโอ (Video Clip) นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่กำหนดของแต่ละท่าน ความยาวไม่เกิน ๗ นาที ในทุกรายการประกวด ยกเว้นประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอความยาวไม่เกิน ๒๐ นาที บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อมทั้งข้อมูล Line ID และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเป็นการลงทะเบียนเตรียมความพร้อมสำหรับการซักถามจากคณะกรรมการผ่านระบบ Teleconference Application จัดส่งไปยังเจ้าภาพจัดการประกวดระดับภาค ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะถือว่าไม่ประสงค์นำเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมฯ
กรกฎาคม ๒๕๖๓

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๐๙

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน